

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๑ (๔/๒๕๖๑)

วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	ขอเรียนเชิญกรรมการสภาฯ ทุกท่านร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ และร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย ณ มหิตลลิตาอาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา	รับทราบ
๑.๒	มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๒ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๗ ท่าน	รับทราบ
๑.๓	คุณเชด บูลกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทไซคัชยาฟาร์มโปรดิวซ์ จำกัด ซึ่งเป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพ มาแจกให้กรรมการทุกท่านรับประทาน และประเมินแบบสอบถามเพื่อนำผลวิจัยไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป	รับทราบ
๑.๔	เนื่องจากกรรมการสภาฯ จากผู้บริหารฯ และจากคณาจารย์ประจำ ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้กรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว มีกรรมการสภาฯ ปัจจุบัน จำนวน ๗ ท่าน จะประชุมครั้งนี้เป็นเดือนสุดท้าย จึงขอมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้เสียสละในการทำหน้าที่กรรมการสภาฯ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	รับทราบ และร่วมแสดงความขอบคุณ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐ วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ หน้า พร้อมสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๐ จำนวน ๗ หน้า	รับรองรายงานการประชุม หลังจากได้แก้ไขรายงานตามที่ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขแล้ว
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๓๐ วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ “วาระลับ” ประกอบด้วย รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๕๒๙ (วาระ ๒.๒) เรื่องขออนุมัติจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้รักษาการแทนรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (วาระ ๔.๔) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) และเรื่องพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิधिพิเศษ) (ครั้งที่ ๑) (วาระ ๖.๑.๒) โดยรายงานการประชุมวาระลับดังกล่าว มีจำนวน ๕ หน้า	รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการเสนอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ รักษาการแทนอธิการบดี ขอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่ที่ได้ดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นสรุปภาพรวมดังนี้ ภารกิจที่เป็นงานพิธีการ ได้แก่ การรับเสด็จงานมหิดล-วันแม่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ วันมหิดล พิธีเปิดพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวีฯ และพิธีอภิมงคลการพยาบาลไทย พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ฯลฯ ส่วนงานประจำของผู้บริหาร ได้แก่ งานผู้ปกครองพบผู้บริหาร พิธีปฐมฤกษ์นักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การประชุม PMAC การประชุมประจำปี การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน การดำเนินงานด้านงบประมาณ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การดำเนินการจัดทำ Outcome Based Education (OBE) โครงการ Mahidol Smart University นอกจากนี้ ได้มีการลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เพื่อสนับสนุนการเปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต การพัฒนาระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (WIFI) การเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคลากร เป็นต้น	รับทราบ
๓.๒	(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ขอนำเสนอ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยภายในปี ๒๕๗๙ มหาวิทยาลัยมหิดลจะยังได้รับยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่ช่วยผลิตและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทุนมนุษย์ รวมทั้งยกระดับการศึกษาและผลงานวิจัยให้กับประเทศด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขันของชาติ รวมทั้งคำนึงถึงการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันทางสังคม แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีนี้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมหาวิทยาลัยได้เคยนำเสนอกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้มีการสัมมนาแผนฯ ๒ ครั้ง เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ตลอดจนการกำหนดโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย และได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายุทธศาสตร์ ๔ ด้านดังนี้ ๑. Global Research and Innovation (Goal : World Class Research & Creative Innovation) ๒. Academic and Entrepreneurial Education (Goal : Graduates with Disired Characteristics of Mahidol University and the World Class Talents) ๓. Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services (Goal : Excellent / Trendsetter Professional and Academic Services for Better Quality of life) ๔. Management for Self-sufficiency and Sustainable Organization (Goal : Management for Sustainability) ทั้งนี้ แต่ละยุทธศาสตร์จะมีการกำหนดตัววัดประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ มาตรการ KPIs และโครงการขับเคลื่อนระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป	๑. อนุมัติ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ตามที่เสนอ ๒. เสนอให้มีการจัดทำแผนระยะสั้น ๓ ปีหรือ ๕ ปี ที่สามารถตอบสนองเรื่องที่เร่งด่วนและสำคัญ เช่น เรื่อง Digital IT หรือการเงิน โดยเสนอให้มีการจัดสัมมนา (Retreat) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล ๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณา รับผิดชอบยุทธศาสตร์แต่ละด้าน โดยมีแผนบูรณาการหรือแผนแม่บทในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๖ ด้าน

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะกรรมการสรรหา		
๔.๑.๑	<p>แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีฯ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ชจรธรรม ซึ่งครบเกษียณอายุงาน ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และต่อมาสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยราชสุดาแล้ว มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการสรรหาออกไปอีก ๙๐ วัน โดยใช้คณะกรรมการสรรหา ชุดเดิม ซึ่งมีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ แทนผู้ที่ขอถอนตัว และให้เริ่มต้นดำเนินการสรรหาใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุม ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผลการสรรหาปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้แก่ นางวัชรา รัวไพบูลย์ ตำแหน่งผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส (บริหารระดับสูง) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา</p>	<p>อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งนางวัชรา รัวไพบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p>
๔.๑.๒	<p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๙๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ในรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ แล้วมีมติว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการฯ คนต่อไปนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ประชุม ๒ ครั้งคือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ผลการสรรหาปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิซิตพรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา</p>	<p>อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิซิตพรชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p>
๔.๑.๓	<p>ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสถาบันฯ</p> <p>ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนแล้วมีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี คุณหญิงลักขณาจันทร์ เลขาพันธุ์ และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ โดยใช้ระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันฯ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมยังคงทำหน้าที่ต่อไปและนำมารายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอให้แต่งตั้งรองอธิการบดีท่านหนึ่งไปรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ จนกว่าจะมีการปรับปรุงโครงสร้างสถาบันฯ นั้น</p> <p>คณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันฯ แต่เนื่องจากจะครบกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) รักษาการแทนอธิการบดีจึงเห็นสมควรขอขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนออกไปก่อน และในการประชุมของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็น “Prince Mahidol Institute for ASEAN Health Policy Development” จึงขอเสนอสภาพิจารณา</p>	<p>๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ออกไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ชุดใหม่ เพื่อดำเนินการสรรหาต่อไป</p> <p>๒. อนุมัติในหลักการให้เปลี่ยนชื่อสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็น “Prince Mahidol Institute for ASEAN Health Policy Development” และให้ดำเนินการเพื่อขอพระราชทานชื่อสถาบันฯ ตามที่เสนอต่อไป</p>
๔.๒ ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่		
๔.๒.๑	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคณหุหนวก (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>วิทยาลัยราชสุดา เสนอหลักการเปิดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดทำรูปเล่มหลักสูตร เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการตามลำดับต่อไป โดยเป็นหลักสูตรไทย ระดับปริญญาตรี จัดการศึกษาแบบภาคปกติ และจะเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะคนพิการทางการได้ยินในประเทศไทย รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพด้านครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ในวงกว้าง และสนับสนุนให้คณาจารย์เหล่านั้นเติบโต เป็นกำลังหลักเช่นเดียวกับคนทั่วไป ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง จึงขอเสนอสภาฯ พิจารณาอนุมัติ</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคณหุหนวก (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>
๔.๓ ขออนุมัติประกาศ / ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล		
๔.๓.๑	<p>(ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.</p> <p>มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารการศึกษาได้จัดทำ (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. เพื่อกำหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา โดยให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา (ร่าง) ขอบังคับฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนประกาศใช้ต่อไป</p>	<p>๑. เห็นชอบ (ร่าง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. โดยขอให้มีการปรับแก้ไขการใส่ตัวเลขกำกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในข้อ ๔/๑.๑-๔/๑.๙ เป็น (๑)-(๙)</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยทำความเข้าใจกับส่วนงาน อาจารย์ และนักศึกษาในเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้นำปัญหาและผลการดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๓.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.</p> <p>มหาวิทยาลัย โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษารวมทั้งอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ และที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว</p> <p>ที่ประชุมได้มีการอภิปราย โดยมีข้อซักถาม และข้อกังวลต่าง ๆ ในประเด็นกระบวนการ ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปบนพื้นฐานของหลักสากล ความเป็นธรรม และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผลิตผลงานแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว</p>	เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ไขตามความเห็นของกรรมการสภาฯ
๔.๓.๓	<p>(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.</p> <p>มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริหารสินทรัพย์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินลงทุน โดย(ร่าง) ประกาศฯ เสนอขอปรับปรุงเนื้อหาใน ๒ ประเด็น คือ ๑) ปรับชื่อกลุ่มตราสารให้สะท้อนถึงลักษณะความเสี่ยงของประเภทตราสารมากขึ้น ๒) เสนอกรอบการจัดหาประโยชน์ ในกลุ่ม ก (กลุ่มที่มีความมั่นคงสูง) รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ และกลุ่ม ข (กลุ่มที่มีความเสี่ยง) รวมกันไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของมูลค่าทรัพย์สินในการจัดหาประโยชน์ ตามลำดับ ซึ่งภายหลังการปรับแก้ไขประกาศแล้ว จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถนำประกาศดังกล่าวไปปรับใช้กับการลงทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว</p>	เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๔.๔	คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล	
๔.๔.๑	<p>คำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย</p> <p>คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้มีคำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ ซึ่งสังกัดภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีหนังสือร้องทุกข์เพื่อขอได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย จำนวน ๖ ประเด็น ที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าภาควิชา) โดยคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้สรุปผลการพิจารณาเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. กรณีที่หัวหน้าภาควิชาฯ ออกประกาศ เรื่องห้ามมิให้ผู้ร้องทุกข์เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพ อันตนเองมิได้เป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจศพโดยเด็ดขาด นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะฯ ว่า ประกาศฯ ดังกล่าว เป็นอำนาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ เนื่องจากผู้ร้องทุกข์กระทำความผิดของภาควิชาฯ ในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพอันตนเองมิได้เป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจศพ และอาจมีผลกระทบต่อตรวจศพโดยอาจารย์แพทย์ท่านอื่นได้</p> <p>๒. กรณีที่หัวหน้าภาควิชาฯ ไม่ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการทำวิจัยของผู้ร้องทุกข์ จำนวน ๒ โครงการวิจัยนั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะฯ ว่า ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการวิจัย “เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของยีนส์ SCN5A กับกลุ่มอาการเสียชีวิตกะทันหันขณะนอนหลับในตอนกลางคืนที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ในศพคนไทย” นั้น ผู้ร้องทุกข์ได้เบิกเงินทุนพัฒนา การวิจัยไปแล้ว จึงไม่มีประเด็นพิจารณา ส่วนประเด็นเกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ของสารชีวเคมีในเลือด ในน้ำลูกตา และในน้ำไขสันหลัง กับระยะเวลาภายหลังตาย” นั้น เนื่องจากมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ร้องทุกข์ได้ขอความยินยอมจากทายาทของผู้ตายในการเก็บตัวอย่างหรือไม่ และการตรวจสอบเบื้องต้น ปรากฏว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนของคณะฯ ในส่วนที่หัวหน้าภาควิชาฯ ได้กล่าวอ้างว่าผู้ร้องทุกข์ดำเนินการเก็บตัวอย่างจากน้ำในลูกตา เลือดจากคอ และนำข้อเข้าจากศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยไม่ได้ขออนุญาตจากญาติก่อน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงยังไม่พิจารณาประเด็นดังกล่าว</p> <p>๓. กรณีที่หัวหน้าภาควิชาฯ ออกคำสั่งภาควิชาฯ ให้ผู้ร้องทุกข์ปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจผู้ป่วยนิติเวชคลินิก และรับผิดชอบผู้ป่วยหลักและกิจกรรรมพิเศษประจำสัปดาห์ นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีความเห็นสอดคล้องกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะฯ ว่า หัวหน้าภาควิชาฯ สามารถใช้อำนาจในทางการบริหารจัดการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณา กรรมการสภาฯ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าว และเป็นกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้แก่ คุณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร พงษ์ศิริไพบูลย์ และอาจารย์ ดร.ธิดิตถ์ พัทธินสวัสดิ์ ได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้อยู่ร่วมรับฟังการพิจารณา</p>	เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	<p>รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล กรณีอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และการประชุมครั้งที่ ๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีมติให้วิทยาลัยนานาชาติทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินฯ ของมหาวิทยาลัย โดยให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) มาใช้ประเมินพนักงานวิทยาลัย รวมทั้งกรณีของอาจารย์ผู้ร้องเรียน และให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างอาจารย์ผู้ร้องเรียนออกไป โดยให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ นั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้</p> <p>๑) กรณีการขยายระยะเวลาสัญญาจ้างอาจารย์ผู้ร้องเรียนออกไป</p> <p>๑.๑ รักษาการแทนอธิการบดี ได้มีหนังสือถึงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้ดำเนินการตามมติสภาฯ ดังกล่าว พร้อมให้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่วิทยาลัยนานาชาติยังไม่ได้นำดำเนินการและแจ้งผลใด ๆ</p> <p>๑.๒ อาจารย์ผู้ร้องเรียนได้มีหนังสือถึงรักษาการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ร้องเรียนกรณีวิทยาลัยนานาชาติไม่เบิกจ่ายเงินเดือน ทั้งที่ยังทำหน้าที่สอนวิชา โดยอาจารย์ผู้ร้องเรียนได้ทำหน้าที่สอนต่อไปรวมทั้งส่งเกรดให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๑.๓ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้มีหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ พอสรุปได้ว่า (๑) การที่ไม่เบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่อาจารย์ผู้ร้องเรียน เนื่องจากสัญญาจ้างได้ครบกำหนดแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๖ ถือว่าพ้นสภาพการเป็นพนักงานวิทยาลัย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญาและไม่จ้างต่อ (๒) การที่ให้อาจารย์ผู้ร้องเรียนสอนในวิชาดังกล่าว เป็นการสอนต่อเนื่องในวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาจารย์ผู้ร้องเรียนในฐานะอาจารย์พิเศษ</p> <p>๑.๔ มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อร้องเรียนของอาจารย์ผู้ร้องเรียนแล้วเห็นว่า วิทยาลัยนานาชาติอาจยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิการบดีซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อการบริหาร ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย</p> <p>๒) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย ขอทราบเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทรัพยากรบุคคล</p>	<p>๑. รับทราบ</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยได้ติดตามการดำเนินการและเสนอสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในโอกาสต่อไป</p>
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง		
๖.๑ ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ		
๖.๑.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระสลับ) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาถ้อยคำของคณบดีและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑๖ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย</p>	อนุมัติ
๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ		
๖.๒.๑	<p><u>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์</u> รักษาการแทนอธิการบดีได้พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๖ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๓ ราย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตามรายชื่อที่เสนอ</p>	<p>๑. ขอให้ส่วนงานทบทวนรายชื่อกรรมการที่เสนออีกครั้ง โดยขอให้ระบุความชำนาญการในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้งแนบประวัติของผู้ที่เสนอขอแต่งตั้งประกอบการพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป</p>
๖.๓	<p><u>ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร</u> ส่วนงานต่างๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวมจำนวน ๒๔ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ๑๐ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท ๑๖ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร เหตุผลการขอปรับปรุง ได้แก่ (๑) เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (๓) เพื่อปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (๔) เพื่อปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง และรองรับงานวิจัยที่มีเพิ่มขึ้นในหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติปรับปรุงดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาถ้อยคำของหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๓.๑-๖.๓.๕, ๖.๓.๑๑-๖.๓.๑๕ และ ๖.๓.๒๗) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๓.๖-๖.๓.๑๐, ๖.๓.๑๖-๖.๓.๒๖ และ ๖.๓.๒๘) ดังนี้</p>	
๖.๓.๑	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ
๖.๓.๒	คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ
๖.๓.๓	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑	อนุมัติ
๖.๓.๔	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ
๖.๓.๕	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑	อนุมัติ
๖.๓.๖	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๖.๕.๑	คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดสอนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน ๔ รายวิชา ได้แก่ ๑. วิชา วทฟส ๑๑๑ ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน ๒. วิชา วทฟส ๑๑๒ ปฏิบัติการฟิสิกส์ชั้นกลาง ๓. วิชา วทฟส ๑๖๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๔. วิชา วทฟส ๑๖๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ดังกล่าว สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)	อนุมัติ
๖.๕.๒	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร และหลักสูตรยังขาดแรงจูงใจสำหรับผู้เรียนด้านการทำงานที่ตัดการโรคทางคลียกรรม ตลอดจนงานวิจัยเป็นหลัก จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป	อนุมัติ
๖.๖	ขออนุมัติปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขอผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภาพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕๑ ราย แยกเป็นระดับปริญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๖๒ ราย และปริญญาตรี ๑๗๕ ราย ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติแก้ไขข้อมูลตัวสะกดชื่อสกุลนักศึกษา จำนวน ๒ ราย ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภาในการประชุมครั้งที่ ๕๓๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว	อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอให้สำนักพระราชวัง นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๓๐๐ คน นั้น อธิบดีกรมราชเลขาฯ ในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ มหิตลลิตาอาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	รับทราบ
๗.๒	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า แทนชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้จัดประชุมเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า จำนวน ๕ ราย มีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ๒. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ๓. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ๕. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วราภรณ์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	รับทราบ
๗.๓	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำชุดใหม่ แทนชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลปรากฏว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ จำนวน ๕ ราย มีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้ ๑. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๒. อาจารย์ ดร.ธิดิตม พัวพันธ์สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๓. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คุชการ คณะแพทยศาสตร์ร.พ.รามาธิบดี ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โมลีตะมงคล คณะพยาบาลศาสตร์ ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.พท.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์	รับทราบ
๗.๔	ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ คนปัจจุบัน จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น สำนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการเพื่อให้มาซึ่งกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ คนใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้มีการประชุมผู้แทนส่วนงานเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ คนใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผลปรากฏว่า ดร.สถาพร สาธุการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้อำนวยการพิเศษ) สังกัด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ประจำ อีกวาระหนึ่ง	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๗.๕	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๓๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินการของหน่วยงานตามมติสภาฯ ครั้งดังกล่าว โดยจะมีทั้งเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	รับทราบ
๗.๖	<p>(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.</p> <p>- ย้ายไปเป็นวาระเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๓.๓ -</p>	
๗.๗	<p>งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๙ การทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ข้อ ๓๙ ที่กำหนดว่า การทำบัญชีให้ใช้ระบบบัญชีมาตรฐานตามหลักกรับบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานที่บริหารเงินรายได้เอง ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ส่วนงานที่บริหารรายได้ของส่วนงานเอง พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ส่วนงานต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อมาทำการตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงิน โดยรายงานทางการเงินดังกล่าวของคณะฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย ๕ งบการเงิน ดังนี้ (๑) งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒) งบการเงินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่รวมส่วนของกองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (๓) งบการเงินกองทุนประกันสังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๔) งบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ (๕) งบการเงินกองทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน ๘๓๙ ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม จำนวน ๒๒,๖๘๐ ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน ๒,๖๕๓ ล้านบาท และมีทุนรวม จำนวน ๒๐,๐๒๗ ล้านบาท</p>	รับทราบ
๗.๘	<p>ผลการดำเนินงาน ๘ ปีของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และสารสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</p> <p>ตามที่รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ดังนี้</p> <p>๑. สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะ ๘ ปี ของสถาบันฯ โดยรวบรวมผลงานต่างๆ ในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของประเทศไทย และมุ่งมั่นในการบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อเป็น “สถาบันสหวิทยาการชั้นนำระดับอาเซียนด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ภายใต้ปรัชญาในการทำงาน คือ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัว ให้เต็มศักยภาพทุกด้าน พร้อมเอื้อประโยชน์ต่อสังคม”</p> <p>๒. สารสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สถาบันฯ สถาปนาครบรอบ ๒๐ ปี โดยสถาบันฯ มีพันธกิจสำคัญทั้งด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน และด้านบริการวิชาการ อีกทั้งยังมีพันธกิจที่สำคัญและแตกต่างจากส่วนงานอื่น คือ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้จากวิชาการและการวิจัย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนา “คน” ให้เป็น “มนุษย์” ที่สมบูรณ์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่ต่างความสามารถและต่างประสบการณ์มาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	รับทราบ
๗.๙	<p>การดำเนินการและลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๒ ราย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๒ ราย กรณีความผิดดังนี้</p> <p>๑. กรณีเล่นการพนันไฟร์มีภายในหน่วยงาน ภายหลังจากที่เลิกงานแล้ว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อคลายเครียดจากการทำงานและรอเวลากลับบ้าน ถือเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่รักษาคือชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงมีคำสั่งลงโทษผู้ที่กระทำผิดวินัย จำนวน ๔ ราย โดยตัดเงินเดือนร้อยละห้าเป็นเวลา ๑ เดือน</p> <p>๒. กรณีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๔ และกฎทบทวน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ข้อ ๑๐ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เฉพาะลำดับที่ ๓ ที่ให้ผู้กระทำผิด พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมีคำสั่งให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๓. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีไม่ได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนและติดตามแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้ชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือมีการลาโดยถูกต้องตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๗ ราย</p>	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
๘.๑	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งต่อไป</p> <p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป เป็นครั้งที่ ๕๓๒ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชชพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา</p>	รับทราบ